

			- Loại khác:	
0402	91	00	-- Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:	25
0402	99	00	-- Loại khác	40
<b>0407</b>			<b>Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín</b>	
			- Loại khác:	
0407	00	91	-- Trứng gà	80
0407	00	92	-- Trứng vịt	80
0407	00	99	-- Loại khác:	80
<b>1005</b>			<b>Ngô</b>	
1005	90		- Loại khác:	
1005	90	90	-- Loại khác	10

## BỘ THỦY SẢN

### CHỈ THỊ của Bộ trưởng Bộ Thủy sản số 03/2004/CT-BTS ngày 12/4/2004 về việc tăng cường công tác quốc phòng năm 2004.

Thực hiện Chỉ thị số 20/2000/CT-TTg ngày 06/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới, trong những năm qua, các đơn vị thuộc ngành Thủy sản đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng, nhất là hoạt động khai thác hải sản trên biển. Công tác tổ chức và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, được các cấp lãnh đạo từ Bộ tới các đơn vị cơ sở quán triệt thực hiện. Đã tổ chức 2 hải đoàn tự vệ biển và 2 tiểu đoàn vận tải biển với những phương tiện tốt

nhất hiện có, bảo đảm yêu cầu, chỉ tiêu biên chế của quân đội và báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng hàng năm theo quy định.... Những hoạt động đó đã góp phần giữ vững và ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở một số đơn vị cơ sở vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng, về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh chưa đầy đủ và sâu sắc; ý thức cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch chưa cao; chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng chưa đồng bộ, thiếu cụ thể.

Năm 2004 yêu cầu đối với ngành Thủy sản vẫn phải duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bảo đảm phát triển ổn định bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Ngành phải tiếp tục đối phó với những khó khăn thách thức mới. Đặc biệt là vấn đề an ninh trên biển, vấn đề

bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ bền vững môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đối phó với những rào cản thương mại, kỹ thuật trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, nhất là vụ kiện bán phá giá tôm., công tác quốc phòng đòi hỏi phải được đổi mới, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Ngành.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quốc phòng của các đơn vị cơ sở, căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 9 thông qua ngày 09/01/1996 và ngày 27/8/1996, Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, năm 2004 các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ công tác quốc phòng như sau:

**1.** Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt nội dung của 2 pháp lệnh và Nghị định số 19/CP của Chính phủ, tạo được chuyển biến rõ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn ở các đơn vị trong tình hình mới. Trong chỉ đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế thủy sản phải kết hợp chặt chẽ với an ninh quốc phòng, nhất là các đơn vị cơ sở ở vùng ven biển và hải đảo.

**2.** Thủ trưởng các đơn vị cần phối hợp với cơ quan quân sự địa phương trong

việc chỉ đạo, xây dựng, tổ chức, quản lý, huấn luyện nâng cao chất lượng của lực lượng Tự vệ và lực lượng Dự bị động viên, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định công tác của các cán bộ chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm công tác quân sự của đơn vị, để có điều kiện tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, Thủ trưởng về công tác an ninh quốc phòng ở đơn vị mình.

**3.** Các đơn vị cơ sở thuộc Bộ, các Sở Thủy sản cần phải phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự, Bộ đội Biên phòng địa phương, trong việc triển khai thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ, có kế hoạch liên tịch thực hiện công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, phải được tiến hành ngay trong giai đoạn khảo sát lập dự án khả thi, nhất là những địa bàn ven biển, biên giới và hải đảo; tổ chức, quản lý, huấn luyện nâng cao chất lượng của lực lượng Tự vệ và lực lượng Dự bị động viên phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, với phương châm số lượng hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng được nhiệm vụ an ninh quốc phòng của đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân đội Tự vệ, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng khác trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển của Tổ quốc.

**4.** Các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2004), kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944 -

22/12/2004), chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2005).

**5.** Thủ trưởng các đơn vị kết hợp với các cấp ủy Đảng có kế hoạch và biện pháp thực hiện Chỉ thị này. Hàng năm các đơn vị, các tổng công ty, công ty thuộc Bộ phải lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng của đơn vị, gửi báo cáo về Bộ vào dịp tổng kết năm kế hoạch./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

*Thủ trưởng*

**Lương Lê Phương**

**BỘ Y TẾ**

**CHỈ THỊ của Bộ trưởng Bộ Y tế số 04/2004/CT-BYT ngày 12/4/2004 về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong ngành Y tế.**

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 26 tháng 9 năm 2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2001 và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy ở các đơn vị thuộc ngành y tế đã có

những chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác phòng cháy và chữa cháy ở một số đơn vị thuộc ngành y tế chưa thực sự được quan tâm, vẫn còn xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của đơn vị. Nguyên nhân của tình hình trên là do Thủ trưởng các đơn vị chưa có sự chỉ đạo chặt chẽ, việc đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy ở nhiều đơn vị chưa được coi trọng đúng mức.

Để công tác phòng cháy và chữa cháy đi vào nề nếp và có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho các đơn vị trong ngành y tế khẩn trương thực hiện các công việc sau:

**1.** Lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân, đảm bảo an toàn cho cơ quan, đơn vị.

**2.** Kiểm tra lại những địa điểm, những công việc có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đặc biệt là những nơi có bảo quản hóa chất, ô xy, xăng dầu, thiết bị đất tiên, kho hàng dễ cháy..., đồng thời rà soát danh mục các phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị mình. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung đầy đủ trang thiết bị theo quy định.